

ประโยค ป.ธ. ๙ 125
 แต่งไทยเป็นมคอ
 สอบ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒

อันการปกครองประเทศชาติตามวิถีแห่งโลกในปัจจุบัน ประเทศนั้น ๆ จะตั้งอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังมิได้ ต้องอาศัยสัมพันธ์ภาพกับนานาประเทศ ทั้งในด้านการบำรุงส่งเสริมให้เจริญสมบูรณ์ ทั้งในด้านการบำรุงสุขภาพอนามัย ทั้งในด้านการรักษาความสงบภายใน และทั้งในด้านการปราบปรามข้าศึกศัตรูภายนอก ประเทศทั้งหลายในโลกที่มีนโยบายการปกครองในทำนองเดียวกัน ต่างก็อยู่คู่กันอุปการะกัน อำนวยประโยชน์แก่กันและกัน ที่มีนโยบายซัดกัน ย่อมคอยศัตรูกัน ทำความขัดแย้งกัน ไม่ให้ความสะดวกแก่ฝ่ายที่ตนไม่ร่วมด้วย ด้วยวัตถุประสงค์อันดีงามเพื่อให้นานาประเทศทำความเข้าใจกันให้ถูกต้อง และช่วยเหลือบำรุงการครองชีพของชาชนแต่ละประเทศให้เป็นสันติสุขทั่วโลก โดยวัตถุประสงค์ข้อใหญ่ ก็คือป้องกันสงครามโลกมิให้เกิดมีในกาลภายหน้า ฉะนั้น ประเทศทั้งหลายจึงร่วมกันเป็นสันนิบาตจัดตั้งองค์การขึ้น เพื่อร่วมกันปฏิบัติให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์นี้ ในเวลาเกี่ยวกับที่โลกกำลังรวมชาติต่าง ๆ เข้าเป็นสมาคมทำงานร่วมกันในทางแสวงหาสากลสันติภาพอยู่นี้ ทางการเมืองของนานาชาติเกิดมีระบอบการปกครองซัดแย้งกัน ต่างกันอยู่เป็น ๒ แบบ หรือ ๒ ลัทธิ ซึ่งนับได้ว่า เป็นธรรมฝ่ายหนึ่ง และเป็นอธรรมฝ่ายหนึ่ง ระบอบที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายธรรม ระบอบที่เพิกถอนสิทธิและศักดิ์เสรีภาพของบุคคล ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายอธรรม อันธรรมนั้น เมื่อได้อำนาจและกำลังอุปถัมภ์ค้ำชูจึงอาจทรงอยู่ได้ ยิ่งประโยชน์ให้สำเร็จแก่โลก เหตุฉะนั้น ความป้องกันธรรม สงวนธรรมไว้ จึงจัดเป็นธรรมประการหนึ่งอันกัลยาณชนจะพึงถือเอาเป็นธุระ เพื่อยังคนหรือประชุมชนทั้งหลาย ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสันติ การใช้อาชญาลงทัณฑ์ต่อผู้ประพฤติกทำความเดือดร้อนผิดศีล



ที่ชอบ ย่อมนับว่า เป็นระบอบสั่งสอน มิใช่เป็นการมุ่งร้ายหมายเวร ในคัมภีร์ติกนิบาตชาดก
ก็ได้อีกเป็นโอวาทแห่งอาจารย์ศึกษาปาโมกข์กล่าวสั่งสอนศิษย์ว่า

การที่อรชชนลงทัณฑ์ปราบปรามผู้กระทำความชั่วร้าย
มิใช่วิสัยอารยะย่อมเป็นการสั่งสอน หาใช่เป็นการก่อเวรไม่
ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมเข้าใจดังนี้ ๖

การที่รัฐบาลของสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้า ได้ปฏิบัติไปโดยสมควร
แก่กรณีในสถานะที่เป็นสมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติ จึงเป็นประศาสนวิธที่ชอบด้วย
รัฐาภิบาลนโยบาย ๖

ใช้เวลา ๔ ชั่วโมงกับ ๑๕ นาที.